



CHÚA NHẬT, Ngày 12 Tháng 11, 2023 Tuần Thứ XXXII Mùa Thường Niên — Năm A

SUY NGẨM PHÚC ÂM KHUYẾN KHÍCH HIỂU THẤU ĐÁO HƠN VỀ KINH THÁNH

Gần đây tôi rất thích ý nghĩa sâu sắc của các tranh ảnh phương Đông, điển hình là bức tranh thêu trên tấm thảm, diễn tả dụ ngôn Chúa Giêsu giảng dạy hôm nay về mười cô trinh nữ. Tôi thích cách thức họ thực hiện ý nghĩa tranh ảnh vượt qua ngôn từ hoặc ngòi bút viết. Bạn hãy thử vào Google để tìm kiếm đề tài “ảnh tượng nói về những trinh nữ khôn ngoan và khờ dại” và bạn sẽ nhìn ra hình ảnh Đức Kitô đáp ứng những nhu cầu sâu sắc nhất trong tận đáy lòng chúng ta ra sao nếu chúng ta phục vụ Ngài với thái độ nghiêm chỉnh. -- Tôi nghiêm túc nói thế đấy. Hãy dành một chút thời giờ để google và tìm kiếm về bức tranh này. Trong bức tranh thảm, hãy nhìn xem cách thức hình ảnh mô tả Chúa Giêsu Phục Sinh đằng sau cánh cửa đóng kín cùng với năm trinh nữ khôn ngoan cầm đèn thắp sáng. Ngài cùng họ nhìn về phía năm cô trinh nữ ngốc nghếch và không có đèn, tượng trưng cho cái nhìn bề ngoài về tình yêu thiêng liêng dành cho những người bị lạc. Hơn thế nữa, đây không phải là buổi tiệc cưới bình thường. Nó diễn ra trong một thành phố và khu vườn có tường bao quanh, biểu thị cho một thành thánh Jerusalem mới và trở lại vườn Địa Đàng. Chiếc bàn cũng không phải là điển hình. Đó chính là một bữa tiệc Thánh Thể. Giờ thì chúng ta nhìn thấy cánh cửa trong dụ ngôn của Chúa Giêsu là đường vào thánh đường, nơi Chúa Kitô là ánh sáng mới thắp sáng lên giữa nửa đêm đen tối của thế giới hiện đại này.-- Sự giàu có sang trọng vẫn tiếp diễn. Chúng ta cũng nhận thấy rằng những trinh nữ dại dột trông giống hệt những trinh nữ khôn ngoan về trang phục, kiểu tóc và sắc diện. Sự khác biệt duy nhất là khi họ đi mua dầu và giờ đây đáng buồn thay họ bị loại trừ. Chúng ta thường hành động như những nhà tiêu thụ nơi chợ đường để đáp ứng nhu cầu về tình yêu và lòng thương xót. Chúng ta sẽ luôn thất vọng nếu cứ đi vòng quanh mua sắm. Chúa Giêsu tóm tắt bài học nhân đức của câu chuyện như thế này: “VẬY HÃY TỈNH THỨC, vì các con không biết ngày cũng như giờ sẽ đến”. Hãy quan sát, ở lại, đừng mua sắm về mặt tinh thần. Tốt hơn hết là hãy âm thầm sống gần gũi với cộng đồng Thánh Thể của Giáo hội, ngay cả khi bình dầu của chúng ta cảm thấy đã cạn kiệt. Trong tuần này, chúng ta hãy cân nhắc về biểu tượng các trinh nữ khôn ngoan và khờ dại, hãy khóa màn hình, điện thoại hoặc máy tính để bàn, hãy luôn nhớ đến Chúa và ở gần với Ngài, đặc biệt là khi cuộc sống trở nên đen tối.

(Bản Quyền — LM. John Muir ©IPi chia sẻ dựa theo Mt. 25:1-13)

THỨC TỈNH

Mười cô trinh nữ cầm đèn,
Đón xem chàng rể, bon chen ngóng chờ.
Năm cô khờ dại hững hờ,
Mang đèn cháy sáng, nhưng khờ chăm lo.
Thiếu dầu, đèn tắt tối mò,
Tìm nơi nương tựa, không lo sẵn sàng.
Khôn ngoan thiếu nữ lệ làng,
Dầu đèn đầy đủ, dễ dàng thích nghi.
Trễ giờ chàng rể ra đi,
Các cô thức tỉnh, phòng khi tới giờ.
Chị em mong ngóng đợi chờ,
Nửa đêm tiếng gọi, ai ngờ đón đưa.
Sẵn sàng tiệc cưới là vừa,
Này đây trinh nữ, dạ thưa mời vào.
Chủ gia xếp chỗ bàn giao,
Ai mà tỉnh thức, bước vào tiệc vui.

(LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Mt. 25:1-13)

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA THÁNG MƯỜI MỘT 2023



Ý Nguyện Chung : Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để khi thi hành tốt sứ mạng của mình, Ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được giao phó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Mọi thắc mắc liên quan đến các
Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI,
Nghỉ thức TANG LỄ
& GIÁO LÝ TÂN TÔNG.

Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm
Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng
Giáo Xứ số phone 951-689-8921 ext. 100
để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

- [Thứ Tư, Ngày 15 Tháng 11: Giáo Khu Đức Mẹ Vô Nhiễm, tức là Giáo Khu 2 sẽ đọc kinh cầu nguyện tại Nhà Nguyện Giáo xứ vào lúc 7 giờ tối.](#)
- [Thứ Tư, Ngày 22 Tháng 11: Giáo xứ chúng ta sẽ có Thánh lễ Tạ Ơn đa ngôn ngữ cho toàn thể giáo xứ vào lúc 7 giờ tối.](#)
- [Chủ Nhật, Ngày 26 Tháng 11: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm – sẽ mừng bốn mạng trong Thánh lễ Chúa Kitô Vua..](#)
- [Thánh Lễ Chủ Nhật hằng tuần vào lúc 5 PM](#)

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

November 4 & November 5, 2023

Xin quý vị vui lòng tham khảo qua Thông Tin hằng tuần của Giáo Xứ

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: www.olphriverside.org

Hội Đồng Mục Vụ — Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời

Chủ Tịch: A. Đỗ V. Tâm / Phó CT Nội Vụ : A. Trần T. Tùng
Phó CT Ngoại Vụ : A. Lê T. Hậu / Thư Ký : C. Bùi Kim Tân
Thủ Quỹ : A. Nguyễn T. Thường / Tài Chánh: C. Triết Tạ